



ประกาศ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกจ.  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) หรือ พกจ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกจ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  
จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ใน  
การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกจ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ ๓๐ นาที
๓. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๔. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและ  
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น มาแสดงตนในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตน  
ในการเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด เว้นแต่มี  
หลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจริง
๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รวมทั้งจะต้องเข้ารับ  
การสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด ไม่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดวัน เวลา  
และสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งกรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด ซึ่งสำนักงานฯ หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก จะต้องถูก  
ตัดสิทธิในการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน)

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกจ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เวลา
๑	นางสาวปวีศา สุขภาคี	๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น.
๒	นางสาวชนกนภา พูลเจริญศิลป์	๑๓.๒๐ - ๑๓.๔๐ น.
๓	นายจตุพัฒน์ วัจตระกูล	๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.
๔	นางสาวณัฐธนิชชา สุขดี	๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.
๕	นางสาวศุภวรรณ สามยอด	๑๔.๒๐ - ๑๔.๔๐ น.
๖	นายนนท์ธีรภัทร แนวเนื่อง	๑๔.๔๐ - ๑๕.๐๐ น.

กำหนดการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

